

Số: **96** /BC-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày **13** tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Điện Biên Phủ khóa VI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Để đánh giá kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri của UBND thành phố và các cơ quan có liên quan, Thường trực HĐND thành phố ban hành Kế hoạch số 121/KH-HĐND ngày 01/11/2022 về việc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa VI. Trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị và kết quả giám sát của các Ban HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. TÌNH HÌNH, NỘI DUNG KIẾN NGHỊ VÀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1. Tình hình và nội dung kiến nghị của cử tri

Trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa VI có 64 kiến nghị của cử tri cần trả lời, giải quyết. Nội dung các kiến nghị chủ yếu đề nghị thành phố quan tâm đến công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để triển khai các công trình, dự án.

2. Công tác chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri

Thường trực HĐND thành phố đã tiếp thu tổng hợp 64 kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa VI chuyển đến UBND thành phố xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ quan giải quyết kiến nghị của cử tri (Văn bản số 137/UBND-VP ngày 23/7/2022 về việc giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa VI; Văn bản số 1936/UBND-VP ngày 06/10/2021 về việc giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa VI; Văn bản số 2215/UBND-VP ngày 08/11/2022 về việc tham mưu thực hiện các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa VI); đôn đốc các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Ngày 08/12/2022, UBND thành phố có Báo cáo số 590/BC-UBND về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo báo cáo trên UBND thành phố đã tiếp thu trả lời 64/64 kiến nghị của cử tri, trong đó đã chỉ đạo giải quyết xong được 35/64 kiến nghị đạt 54,7%, còn 18/64 kiến nghị đang xem xét giải quyết chiếm 28,1%; 11/64 kiến nghị chưa giải quyết chiếm 17,2%.

Qua giám sát của các Ban HĐND thành phố cho thấy: 100% các kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố tiếp thu trả lời đầy đủ; có 32 kiến nghị giải quyết xong đạt 50%; còn 02 kiến nghị đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm chiếm 3,1% và 24 kiến nghị đang giải quyết nhưng chưa xác định thời hạn chiếm 37,5%, 06 kiến nghị chưa giải quyết chiếm 9,4%.

1. Về 32 kiến nghị của cử tri đã giải quyết xong

Các kiến nghị được giải quyết xong thuộc các lĩnh vực: Điện chiếu sáng, cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, bảo hiểm xã hội của người dân, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư và GPMB, đầu tư xây dựng, mở rộng nhà văn hóa...

2. Về 02 kiến nghị đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm; 24 kiến nghị đang giải quyết nhưng chưa xác định thời hạn cụ thể; 06 ý kiến chưa được giải quyết

(Có biểu chi tiết kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Công tác chỉ đạo, giải quyết kiến nghị của cử tri nói chung và kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND khóa VI tiếp tục được chú trọng, chỉ đạo thực hiện, UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, UBND các xã, phường giải quyết kiến nghị của cử tri; các đơn vị được giao nhiệm vụ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, UBND thành phố đã phân công lãnh đạo tham dự trả lời, giải quyết được nhiều kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc cử tri.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

Nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo một số phòng, ban, UBND xã, phường trong tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri chưa cao, chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri nên tiến độ giải quyết còn chậm; tỷ lệ giải quyết kiến nghị của cử tri chưa giải quyết xong chiếm 50% (trong đó có 06 kiến nghị chưa được xem xét giải quyết; 24 kiến nghị đang giải quyết; 02 kiến nghị đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm); một số kiến nghị mới chỉ chú trọng phân trả lời, chưa có giải pháp và xác định thời gian giải quyết cụ thể; một số kiến nghị đã giao nhiệm vụ cho các

phòng, ban xem xét giải quyết nhưng việc thực hiện chưa kịp thời, chưa hiệu quả, có việc trả lời còn chung chung.

UBND thành phố và một số cơ quan, đơn vị gửi báo cáo giám sát về Thường trực HĐND còn chậm so với thời gian quy định, chất lượng báo cáo chưa cao, ảnh hưởng đến tiến độ giám sát của các Ban và Thường trực HĐND thành phố.

2.2. Nguyên nhân

Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu giải quyết; việc phối hợp giải quyết kiến nghị của cử tri giữa các phòng, ban và UBND xã, phường chưa chặt chẽ và hiệu quả, chưa tham mưu đề ra được giải pháp và thời gian giải quyết cụ thể. UBND thành phố chưa thực sự sâu sát chỉ đạo, còn thiếu kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri; chưa có biện pháp hiệu quả để nâng cao trách nhiệm của các phòng, ban trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Yêu cầu UBND thành phố

- Đề giải quyết kịp thời, có hiệu quả các kiến nghị của cử tri trong thời gian tới, đề nghị UBND thành phố tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm 02 kiến nghị đã được xem xét giải quyết nhưng chưa dứt điểm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết 24 kiến nghị đang giải quyết nhưng chưa xác định được thời hạn giải quyết, khẩn trương tham mưu biện pháp và xác định thời gian giải quyết cụ thể; đối với 06 kiến nghị chưa giải quyết để đại biểu HĐND và cử tri theo dõi, giám sát.

- Định kỳ hằng tháng lãnh đạo UBND thành phố nghe các cơ quan báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri để nắm bắt và kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- Có giải pháp nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, ban, xã, phường nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri. Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chậm tham mưu giải quyết các kiến nghị của cử tri, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

2. Các Ban HĐND thành phố

Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri nói chung và kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố chưa được giải quyết xong; đồng thời quan tâm giám sát các nội dung có liên quan đến lĩnh vực mà đông đảo cử tri quan tâm, kiến nghị qua nhiều kỳ họp.

3. Các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố

Thường xuyên theo dõi nắm bắt, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn ứng cử; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời nắm bắt nguyện vọng chính đáng của cử tri, thông báo tới cử tri các kiến nghị đã được giải quyết; theo

dõi, giám sát các kiến nghị đang giải quyết, chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa VI, Thường trực HĐND thành phố báo cáo HĐND thành phố./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND;
- UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng, ban thành phố;
- TT HĐND, UBND các xã, phường;
- Văn phòng HĐND và UBND thành phố;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hữu Năm

BIỂU TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT NHƯNG CHƯA DỨT ĐIỂM

(Kèm theo Báo cáo số: **96/BC-HĐND**, ngày **13/12/2022** của HĐND thành phố)

STT	Cử tri phường, xã	Nội dung kiến nghị	Nội dung giải quyết	Ghi chú
CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA VI				
1	Kiến nghị chung của Cử tri các phường, xã	<p>Hiện nay, tình trạng tái vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thành phố diễn ra phổ biến (xe ô tô đỗ trên vỉa hè, lòng đường khu vực đỉnh dốc Ta Pô và nhiều nhiều tuyến đường khác trên địa bàn thành phố, việc lấn chiếm hành lang vỉa hè bán hàng...). Đề nghị UBND thành phố có giải pháp tổng thể xử lý tình trạng này.</p>	<p>Thực hiện kiến nghị này, UBND thành phố ban hành Văn bản số 817/UBND-CATP ngày 29/4/2022 về tăng cường bảo đảm TTATGT, TTĐT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022); chỉ đạo, cấm hệ thống biển báo hiệu đường bộ, điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; đặt biển quy định đỗ xe cho khách du lịch tại khu vực chân đồi A1, thuộc đường Hoàng Văn Thái để phục vụ 02 điểm di tích đồi A1 và Đền thờ tướng niệm các anh hùng liệt sỹ.</p> <p>Chỉ đạo công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định nhằm đảm bảo TTATGT, TTĐT trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn còn xảy ra trên một số tuyến phố. Việc cấm biển “Cấm đỗ xe” tại 01 bên đường khu vực dốc Ta Pô, để hạn chế tình trạng trên chưa được thực hiện.</p>	

2	Kiến nghị chung của Cử tri các phường, xã	Hiện nay thực trạng dạy thêm, học thêm vẫn diễn ra gây áp lực cho học sinh. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kiểm tra và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng dạy thêm để giảm áp lực cho học sinh.	Thực hiện kiến nghị này, UBND thành phố đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Quán triệt và phổ biến đầy đủ các văn bản đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh các trường về dạy thêm, học thêm; Các trường tổ chức cho giáo viên ký cam kết không dạy thêm ngoài nhà trường; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đội ngũ giáo viên về việc chấp hành các quy định về dạy thêm, học thêm; Hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm vào tháng 10/2022 nhằm đưa việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp, đúng quy định đồng thời kiểm tra để xử lý kịp thời việc dạy thêm, học thêm sai quy định. Tuy nhiên, do nhu cầu cần bổ sung thêm kiến thức của một bộ phận học sinh, phụ huynh học sinh nên tình trạng dạy kèm học sinh tại nhà vẫn còn ở một số nơi trên địa bàn thành phố.	
---	---	--	---	--

BIỂU TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT

(Kèm theo Báo cáo số: 96/BC-HĐND, ngày 13/12/2022 của HĐND thành phố)

STT	Cử tri phường, xã	Nội dung kiến nghị	Ghi chú
I. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA VI			
1	Mường Thanh	Cử tri tổ dân phố 4 kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, làm rõ đối với diện tích đất thuộc ngõ 130, tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, hiện tại diện tích này do ông Nguyễn Thanh Nghị sử dụng rửa xe. Đây là đất có nguồn gốc của nông trường, năm 1993 thị xã cắm đường 11,5m, các sơ đồ hiện trạng đất qua các năm đều thể hiện đất làm đường, thành phố đã tổ chức cưỡng chế nhưng đến nay công dân chưa trả lại đất làm đường đi cho nhân dân.	
2	Tân Thanh	Cử tri tổ dân phố 3 kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, khắc phục các các móng, vít, bulong trôi lên so với mặt vỉa hè; nắp hố ga đoạn trước sân hành lễ tượng đài và 1 số vị trí khác dọc trục đường đường Võ Nguyên Giáp, nắp hố ga được thiết kế trôi lên so với mặt đường, gây nguy hiểm cho người đi lại.	
3	Him Lam	Cử tri phường Him Lam kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố giải quyết dứt điểm việc cho Công ty TNHH số 6 mượn mặt bằng trên diện tích đất của Hợp tác xã Him Lam, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được giải quyết.	
4	Him Lam	Cử tri phường Him Lam kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng công cộng đoạn đường chữ Y và các đường vào ngõ của tổ dân phố 2 để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.	
5	Thanh Bình	Cử tri tổ dân phố 07 kiến nghị: Trên địa bàn phường đã được Tỉnh, thành phố quy hoạch xây dựng Chợ tại tổ dân phố 16 (cũ) nay là tổ 7. Sau nhiều lần giải phóng mặt bằng song không thực hiện được, Tỉnh đã quyết định điều chỉnh quy hoạch lại chợ với quy mô nhỏ hơn nhưng đã qua nhiều năm đến nay Chợ không được đầu tư xây dựng, nhân dân không có nơi để buôn bán, kinh doanh. Đề nghị thành phố kiểm tra, xem xét, quan tâm sớm đầu tư xây dựng chợ dân sinh phường Thanh Bình để nhân dân có nơi mua, bán hàng hóa phục vụ đời sống.	

6	Thanh Trường	Cử tri phường Thanh Trường kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố có kế hoạch bồi thường đất làm nhà văn hóa, đồng thời xây dựng trả lại Nhà văn hóa cho tổ dân phố 6, vì nhà văn hóa của phố bị thu hồi để thực hiện dự án cấp mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, nhân dân không còn nơi sinh hoạt cộng đồng, số hộ dân ở lại còn nhiều không thể sáp nhập với các tổ dân phố khác.
7	Thanh Trường	Cử tri phường Thanh Trường kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố quan tâm xem xét giải quyết dứt điểm việc cấp đất tái định cư cho một số hộ dân của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 12 vào điểm tái định cư C13, các trường hợp này đã nộp tiền sử dụng đất nhưng đến nay chưa được giao đất (Hộ: Lò Thanh Mai, Trần Thị Chiêm, Nguyễn Văn Hưng).
8	Nà Tầu	Cử tri bản Xôm, bản Lán Yên: Đề nghị UBND thành phố quan tâm nâng cấp, đầu tư xây dựng mới hệ thống cấp nước sinh hoạt (<i>nước sinh hoạt hợp vệ sinh</i>) cho nhân dân 02 bản và các bản lân cận.
9	Nà Nhạn	Cử tri các bản Bản Nà Nhạn 1, 2, Tầu Pung, Nà Nội 2, Nà Ngám 1, 2: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị và Xây dựng thu gom rác dọc Quốc lộ 279 trên địa bàn xã.
10	Mường Phăng	Cử tri bản Che Cẩn, bản Bua, bản Phăng 1, Phăng 2: Đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo bổ sung một số cột điện bằng bê tông tại các điểm dân cư mới hình thành trong bản cách xa khu dân cư và trung tâm xã, hiện nhân dân đang sử dụng cột tre, không đảm bảo an toàn.

II. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ 2, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA VI

1	Thanh Bình	Cử tri tổ dân phố 01 (Tổ dân phố 1, 2, 3 cũ) tiếp tục kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền bồi thường cho hội trường tổ dân phố 1,2,3 cũ (nay là tổ dân phố 1) khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm, số tiền 50.592.381 đồng. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.
2	Thanh Minh	Cử tri tổ dân phố 1 kiến nghị: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái Him Lam giai đoạn 2 (đường vành đai hồ Huổi Phạ đoạn đầu tuyến thuộc địa phận tổ 1, xã Thanh Minh) có tiếp tục triển khai nữa hay không. Nếu không triển khai, đề nghị có văn bản trả lời cho Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án biết để ổn định cuộc sống.
3	Mường Phăng	Cử tri xã Mường Phăng kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp và hướng dẫn UBND xã Mường Phăng lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xã Mường Phăng là xã An toàn khu theo quy định.

4	Noong Bua	Cử tri bản Hồng Lúu kiến nghị: Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trên địa bàn bản Hồng Lúu quy hoạch đã lâu, các hộ dân xung quanh bị giới hạn các quyền sử dụng đất. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dự án vẫn không triển khai, đề nghị UBND thành phố xem xét, nếu dự án không triển khai, hết thời gian quy hoạch thì tạo điều kiện cho người dân thực hiện các quyền về đất đai theo quy định.
III. CÁC KIẾN NGHỊ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-HĐND NGÀY 21/12/2021		
1	Thanh Bình	UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc Chủ đầu dự án khu đô thị nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm thanh toán dứt điểm số tiền đền bù giải tỏa mặt bằng nhà văn hóa TDP 1 để triển khai dự án nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm đã được UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt với số tiền là 50 triệu đồng.
2	Nà Nhạn	Việc giao rừng theo Kế hoạch 388/KH-UBND ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh trên địa bàn hai bản còn có sự nhầm lẫn giữa đất rừng và đất ở khu dân cư. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, điều chỉnh cấp đúng mục đích sử dụng đất.
3	Nà Tấu	UBND thành phố quan tâm đầu tư mở rộng nghĩa trang cho nhân dân bản trung tâm, hiện nay nghĩa trang dành cho nhân dân trong bản trung tâm không còn đủ quỹ đất chôn cất người đã mất.
4	Noong Bua	Cuối năm 2019, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện sửa chữa các nắp hố ga bị hỏng trên địa bàn phường Noong Bua theo đề nghị của phường là 34 nắp, sau khi UBND phường rà soát lại có 20 nắp đã được sửa chữa, còn lại 14 nắp chưa được sửa chữa thay thế. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn sửa chữa các nắp hố ga còn lại để đảm bảo an toàn giao thông.
5	Tân Thanh	Cử tri tổ dân phố 6, phường Tân Thanh đề nghị: UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát thay thế các biển báo giao thông đã cũ, hỏng không đảm bảo tiêu chuẩn, lắp đặt hệ thống gương cầu lồi ở các khu vực ngã 3, ngã tư, các đường giao nhau, ngõ khuất đồng thời sơn vạch kẻ đường đã bị mờ hoặc chưa có trên các tuyến đường nội thị để đảm bảo an toàn giao thông.
6	Cử tri 4 xã vùng ngoài	Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn xuống từng xã hướng dẫn, giúp đỡ chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp thay đổi thông tin địa chỉ trong Giấy chứng nhận Quyền Sử dụng đất và rà soát cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân 4 xã mới được sáp nhập về thành phố, tạo điều kiện cho nhân dân ở xa không phải đi lại nhiều lần.

7	Thanh Minh	UBND thành phố tiếp tục đầu tư đường bê tông giai đoạn II của 2 khu ruộng Na Ít thông tuyến xuống đường khu du lịch sinh thái Him Lam; khu ruộng Pha I để phục vụ nhân dân đi vào sản xuất	
8	Thanh Minh	UBND thành phố tiếp tục đầu tư đường nước sạch giai đoạn II từ UBND xã Tà Lèng (cũ) đến các trường học, khu dân cư của 02 bản để nhân dân có nước sạch phục vụ sinh hoạt đời sống	
9	Các Phường	Cử tri 7 phường đề nghị: UBND thành phố sớm chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn việc đánh số nhà, đổi tên đường nội thị, ngõ phố thông nhất theo quy định.	
10	Thanh Minh	UBND thành phố tiếp tục đầu tư đường nước sạch đến bản hiện nay nhân dân chủ yếu sử dụng nguồn nước tự nhiên, mùa mưa nước đục nhân dân không có nước sinh hoạt để nhân dân có nước sạch phục vụ sinh hoạt đời sống	

BIỂU TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI QUYẾT

(Kèm theo Báo cáo số: 96/BC-HĐND, ngày 13 / 12/2022 của HĐND thành phố)

STT	Cử tri phường, xã	Nội dung kiến nghị	Ghi chú
I. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA VI			
1	Noong Bua	Cử tri phường Noong Bua kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, sửa chữa hệ thống thoát nước thải từ công trường Cao đẳng Y tế đến vị trí hội trường tổ dân phố 9 và đoạn từ Công trường Cao đẳng Y tế đến công Bệnh viện đa khoa tỉnh.	
2	Noong Bua	Cử tri tổ dân phố 2 kiến nghị: Đường bê tông vào tổ dân phố 2 bị hư hỏng sau khi xe chở đất san lấp để thực hiện kế hoạch đóng cửa bãi rác tổ dân phố 2, Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Chủ đầu tư và đơn vị thi công sửa chữa, hoàn trả lại mặt đường theo cam kết.	
3	Nà Nhạn	Cử tri xã Nà nhạn kiến nghị: Cử tri Đề nghị UBND thành phố quan tâm hỗ trợ Nhân dân làm các đoạn đường ngắn, nhỏ, lẻ vào các khu dân cư trên địa bàn (Nhà nước hỗ trợ vật tư, nhân dân bỏ công lao động để thực hiện các công trình).	
II. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ 2, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA VI			
1	Cử tri các phường, xã	Cử tri xã Mường Phăng, Pá Khoang kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố quan tâm bố trí kinh phí xây dựng cổng chào cho các thôn bản thuộc xã Pá Khoang và xã Mường Phăng.	
2	Noong Bua	Cử tri tổ dân phố 5 kiến nghị: Hệ thống thoát nước thải khu vực tổ dân phố 5 (thuộc dự án tái định cư Thủy điện Sơn La) còn một đoạn chưa được xây dựng để đấu nối với hệ thống thoát nước thải chung, gây ô nhiễm môi trường, cử tri đã kiến nghị nhiều lần chưa được xem xét, giải quyết. Đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết.	
3	Pá Khoang	Cử tri xã Pá Khoang kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp đoạn đường nối tiếp từ ngã 3 bản Co Cượng đến nhà nghỉ Trúc An có chiều dài khoảng 6 km, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi.	